

Số: 700/KL-SVHTTDL

Cao Bằng, ngày 04 tháng 7 năm 2022

KẾT LUẬN THANH TRA
về việc thanh tra Phòng VH TT, Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh
việc chấp hành các quy định của pháp luật về chuyên ngành
văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

Thực hiện Quyết định số 100/QĐ-SVHTTDL ngày 04/5/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc thanh tra chuyên ngành lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Trùng Khánh năm 2022.

Từ ngày 11/5/2022 đến 20/6/2022, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Phòng Văn hóa và Thông tin (VHTT), Trung tâm Văn hóa và Truyền thông (Trung tâm VH TT) huyện Trùng Khánh theo nội dung thanh tra.

Quá trình thanh tra, Đoàn thanh tra đã làm việc với Phòng VH TT, Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh và tiến hành kiểm tra, xác minh trực tiếp các nội dung thanh tra.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 06 /BC-ĐTTr ngày 24/6/2022 của Trưởng Đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Phòng VH TT; Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh, Cao Bằng.

Giám đốc Sở VHTTDL Cao Bằng kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT CHUNG.

1. Phòng VH TT: Là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân (UBND) huyện Trùng Khánh; Tham mưu, giúp UBND thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư 08/2021/TT-BVHTTDL ngày 08/9/2021 của Bộ VHTTDL hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở VHTTDL, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh; phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Tổ chức bộ máy có 07 người, trong đó: 01 trưởng phòng; 04 phó trưởng phòng (hiện nay 01 biệt phái làm Bí thư Đảng ủy xã); 01 chuyên viên; 01 viên chức biệt phái từ Trung tâm VH TT.

2. Trung tâm VH TT: Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Trùng Khánh; chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở VHTTDL; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, sự nghiệp văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trên địa bàn huyện.

Tổng biên chế được giao là 28 người gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc, 21 biên chế viên (trong đó thư viên 02, văn hóa 07, phóng viên 07, kỹ thuật 04, thể thao 01), 01 biên chế hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 04 hợp đồng kỹ thuật lao động thời vụ (trong đó văn hóa 01, kỹ thuật 03).

Trong năm 2020, 2021 với sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và cơ quan chuyên môn; sự phối kết hợp của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền; cùng với sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của cán bộ, công chức, viên chức Phòng VH TT; Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh đã tham mưu cho UBND huyện trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH.

1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về văn hóa, gia đình

1.1. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, di sản văn hóa vật thể và công tác tổ chức lễ hội tại địa phương.

a) về công tác bảo vệ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể và di sản văn hóa vật thể.

- Hiện nay trên địa bàn huyện có 15 di tích đã được xếp hạng (gồm 11 di tích cấp tỉnh; 04 di tích cấp quốc gia), trong đó có 02 di tích đang được trùng tu, tôn tạo (đền Hoàng Lục, đền Quán Thánh). Trên địa bàn huyện còn nhiều di tích có thể có đủ tiêu chí chưa được đề xuất xếp hạng di tích các cấp.

Phòng VH TT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện: Quyết định thành lập Tiểu ban kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể huyện; Công văn về rà soát nghệ nhân lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Kế hoạch tổ chức Lễ đón nhận Bằng di tích Quốc gia di tích lịch sử Địa diêm Đài Tiếng nói Việt Nam và danh lam thắng cảnh Mặt Thân núi; Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” giai đoạn 2020-2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “ Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay năm 2021; Quyết định kiện toàn phân chi hội bảo tồn dân ca các xã, thị trấn thuộc Chi hội dân ca huyện nhiệm kỳ 2017-2021.

- Tham mưu, trùng tu, tôn tạo 02 di tích (đền Hoàng Lục, đền Quán Thánh); tuyên truyền, vận động nhân dân bảo tồn, gìn giữ gắn với các hoạt động lễ hội, chợ phiên, trong lễ cưới, hoạt động văn hóa, thể thao trên địa bàn. Phối hợp với Hội bảo tồn dân ca các dân tộc Cao Bằng và các sở, ngành liên quan thực hiện đề tài khoa học phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa Đá Hai xã Thông Huề (nay là xã Đoài Dương), đã tổ chức Hội thảo lần thứ 2, biên soạn hoàn thiện bộ tài liệu truyền dạy và tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức nhân dân trong bảo tồn và phát huy giá trị Đá hai gắn với phát triển du lịch trên địa bàn huyện.

- Công tác bảo tồn, lưu giữ và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện được duy trì nhất là các làn điệu hát Lượn then, Sli giang, Đá Hai, Hà Leu,... với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu đôi lứa biểu diễn phục vụ nhân dân trong dịp lễ, tết...

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Chưa tham mưu thành lập Ban quản lý các di tích trên địa bàn huyện; Chưa có Quy chế hoạt động của Ban quản lý di tích; chưa có phương án quản lý tại các di tích đã được xếp hạng nên vệ sinh môi trường tại các di tích, danh thắng chưa đảm bảo;

- Chưa thực hiện kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị các di tích trên địa bàn huyện.

- Chưa tham mưu UBND huyện ban hành chương trình đầu tư, trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng cho từng giai đoạn để ghi vốn đầu tư, bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị văn hóa của các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

b) Công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tổ chức lễ hội.

Trên địa bàn huyện Trùng Khánh hiện có 10 lễ hội truyền thống. Phòng VH TT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong hoạt động tổ chức lễ hội, như: Công văn về triển khai công tác tổ chức, quản lý lễ hội năm 2021; Công văn về tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội trong điều kiện bình thường mới.

Trong năm 2020, 2021 do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên việc tổ chức các Lễ hội trên địa bàn huyện được tạm dừng, chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn huyện đã được thực hiện tương đối tốt. Thực hiện báo cáo về tình hình quản lý, tổ chức lễ hội theo quy định.

*** Tồn tại, hạn chế:**

Công tác quản lý, tổ chức Lễ hội vẫn tồn tại việc đốt vàng mã, đốt nhang chưa đúng nơi quy định; các gian hàng dịch vụ chưa niêm yết giá; chưa xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự.

1.2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, biển hiệu; dịch vụ văn hóa công cộng và hoạt động thư viện

a) Hoạt động quảng cáo, biển hiệu

Hoạt động quảng cáo đã được Phòng VH TT huyện hướng dẫn thực hiện đúng quy định của Luật Quảng cáo. Các đơn vị tuyên truyền quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật có Thông báo sản phẩm quảng cáo của Sở VH TTDL cho phép thực hiện quảng cáo trên địa bàn huyện; Tổ chức kiểm tra các băng rôn, khẩu hiệu của các tổ chức, cá nhân; rà soát hệ thống bảng, biển tuyên truyền, quảng cáo; tăng

cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp quảng cáo sai quy định theo thẩm quyền.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Việc kiểm tra quảng cáo vặt các dịch vụ: “Tín dụng đen”, dịch vụ sửa chữa, dịch vụ lắp đặt các trang thiết bị,.., được treo trên cột điện, trụ điện, cây xanh, hàng rào,.., chưa được thực hiện thường xuyên.

- Chưa kiểm tra các pa nô quảng cáo cũ, hỏng, hết hạn, đề nghị tháo dỡ, chỉnh sửa,.., trên địa bàn huyện. Công tác hậu kiểm về hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện đã được quan tâm nhưng chưa được thường xuyên.

b) Công tác quản lý văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng

Phòng VH TT, Trung tâm VH TT đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác quản lý văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” hằng năm và hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; hướng dẫn tổ chức và hoạt động của các Câu lạc bộ, Đội văn nghệ quần chúng cơ sở, Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc của huyện; Quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng như: Karaoke, các điểm Internet, trò chơi điện tử, sách, văn hóa phẩm được duy trì thường xuyên; Việc cưới, việc tang được tổ chức theo đúng quy định; chỉ đạo và hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý và khai thác các thiết chế văn hóa trên địa huyện.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Chưa triển khai Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh về việc phân cấp, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke đến cấp xã, thị trấn; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang trên địa bàn huyện; Công văn số 838/SVHTTDL-QLVHGĐ ngày 30/11/2020 của Sở VH TTDL về tăng cường công tác Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ Karaoke.

- Chưa hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng, rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, quy ước xóm, tổ dân phố theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

- Chưa xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động nhà văn hóa và quản lý thiết chế văn hóa, đặc biệt là trang thiết bị đã được cấp.

c) Hoạt động của Thư viện.

Sau khi sáp nhập, huyện Trùng Khánh có 02 điểm Thư viện huyện (cơ sở 1 tại thị trấn Trùng Khánh, cơ sở 2 tại thị trấn Trà Lĩnh).

Trung tâm VH TT đã tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam năm 2020, 2021 và tổ chức triển khai thực hiện tại các trường: Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Quang Vinh - Lưu Ngọc;, Trường THPT Thị trấn Trà Lĩnh; Trường THPT Trùng Khánh; Trường Tiểu học Hùng Quốc, Trường THCS thị trấn Trùng Khánh; Trường TH&THCS Quang Hán.... Thu hút được hơn 1.000 lượt bạn đọc, trưng bày được hơn 1.000 bản sách, hơn 200 tờ báo, tạp chí ...

Cấp được 190 thẻ; có hơn 3.700 lượt bạn đọc; bổ sung số sách mới 1.100 bản; Luân chuyển sách đến Trường TH&THCS Quang Hán, Trường bán trú Quang Vinh, Trường tiểu học Đàm Thủy, Trường tiểu học Ngọc Khê: 04 lần/200 bản/năm.

Hoạt động thư viện huyện cơ bản thực hiện đúng theo quy định của Luật Thư viện năm 2019; Nghị định số 93/2020 ngày 18/8/2020 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thư viện; Truyền bá trí thức, giá trị văn hóa của dân tộc, góp phần phát triển văn hóa đọc, tạo môi trường học tập suốt đời cho nhân dân, xây dựng xã hội học tập, nâng cao dân trí, xây dựng con người Việt Nam toàn diện.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Phòng VH TT, Trung tâm VH TT chưa tham mưu cho UBND huyện tổ chức triển khai Luật Thư viện năm 2019; Nghị định số 93/2020 ngày 18/8/2020 Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thư viện.

- Số lượng bạn đọc, mượn sách, tài liệu còn hạn chế; Chưa thực hiện tốt việc quản lý, khai thác 20 máy tính được trang bị từ Dự án BMGF-VN để phục vụ bạn đọc (Trà Lĩnh cũ 10 máy, Trùng Khánh cũ 10 máy). Việc phân bổ số máy tính cho viên chức, giao cho UBND xã là không đúng với Dự án BMGF-VN để phục vụ bạn đọc.

- Thực hiện phối hợp với các trường để luân chuyển sách từ kho sách của Thư viện huyện đến Thư viện các Trường tiểu học còn hạn chế; chưa thực hiện việc luân chuyển tài nguyên thông tin phục vụ khu vực biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn,..

- Chưa ban hành Kế hoạch hoạt động thư viện năm 2020, 2021.

d) Hoạt động văn hóa quần chúng, tuyên truyền cổ động, ưu động

- Phòng VH TT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm;

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đội văn nghệ quần chúng của các xóm, xã, thị trấn; các Chi hội bảo tồn dân ca các dân tộc huyện Trùng Khánh hoạt động đúng theo quy định của pháp luật.

- Phòng VH TT, Trung tâm VH TT tham mưu UBND huyện ban hành kế hoạch, các văn bản hướng dẫn triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương như tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ

huyện lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện bằng các hình thức như: Tuyên truyền lưu động hệ thống loa phóng thanh trên xe lưu động, tuyên truyền lưu động bằng loa kéo tay; truyền thanh; treo băng zôn, khẩu hiệu trên các tuyến đường trung tâm 02 thị trấn; xây dựng được 14 cụm panô nội dung tuyên truyền cuộc bầu cử....

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp nên trong hai năm 2020, 2021 các hoạt động văn hóa quần chúng trên địa bàn tạm dừng hoạt động, ảnh hưởng đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí của nhân dân.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Năm 2020 chưa phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức theo dõi, giám sát, hướng dẫn hoạt động các đội văn nghệ, câu lạc bộ văn hóa, thể thao của xã, thị trấn; Năm 2021 phân công nhiệm vụ cho cán bộ, viên chức tại Quyết định số 02/QĐ-VHTT ngày 23/01/2021 về ban hành Quy chế làm việc của phòng VHTT.

1.3. Việc triển khai thực hiện công tác gia đình tại địa phương.

Năm 2020, 2021, Phòng VHTT đã tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo (BCĐ) công tác gia đình huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện: Kế hoạch số triển khai công tác gia đình năm 2020, 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn huyện; Kế hoạch số triển khai thực hiện “ Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021; Kế hoạch số về tổ chức lễ phát động và đăng ký thực hiện thí điểm “ Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” năm 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021; Kế hoạch số thực hiện Kết luận số 76-KL/TW ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Tổ chức thực hiện các sự kiện về văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn, thi đấu được tổ chức trên địa bàn. Đồng thời hướng dẫn các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở.

Tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác gia đình: tuyên truyền, vận động đăng ký xây dựng gia đình văn hoá và chấm điểm bình xét gia đình văn hóa đúng theo Nghị định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định; Triển khai các hoạt động nhân Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3): Tuyên truyền lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình,...bằng các hình thức: trên hệ thống loa phát thanh của huyện, các cụm loa truyền thanh của xã, tin, bài, lồng ghép với tọa đàm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, trong các buổi họp xóm, tổ dân phố, họp cơ quan, đơn vị; treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền chủ đề và

thông điệp Ngày Quốc tế Hạnh phúc tại trụ các đơn vị, trụ sở UBND xã, trường học, trục đường chính, nơi công cộng, khu dân cư; nêu gương người tốt, việc tốt,...

- Tham mưu BCĐ công tác gia đình rà soát, kiện toàn BCĐ cấp huyện, cấp xã, thị trấn hằng năm; Chỉ đạo xây dựng các câu lạc bộ phòng chống Bạo lực gia đình; mô hình “*C/í hội phụ nữ 5 không, 3 sạch, xây dựng nông thôn mới*”, mô hình “*Phụ nữ với an toàn thực phẩm*” trên địa bàn huyện.

- Tham mưu BCĐ công tác gia đình chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn huyện: Hội Liên hiệp phụ nữ huyện; Công an huyện; Phòng Giáo dục huyện,.. tham gia tổ chức các hoạt động về công tác gia đình, kỷ niệm Ngày Quốc tế hạnh phúc; xử lý các vụ bạo lực gia đình; tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng đạo đức, lối sống trong gia đình, tăng cường giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, tuyên truyền về bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình,.. Qua đó, các hoạt động của công tác gia đình ngày càng đi vào chiều sâu, tạo sự chuyển biến về nhận thức của chính quyền các cấp, ban ngành, đoàn thể, góp phần tác động đến hành vi của cán bộ và các tầng lớp Nhân dân.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Chưa tham mưu cho BCĐ công tác gia đình huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát về công tác gia đình tại địa phương trong năm 2020, 2021.

1.4. Việc triển khai thực hiện Phong trào TDDKXDĐSVH tại địa phương

Năm 2020,2021, Phòng VH TT đã tham mưu UBND, Ban Chỉ đạo (BCĐ) huyện ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện: Quyết định kiện toàn BCĐ phong trào “TDDKXDĐSVH” huyện năm 2020, 2021; Kế hoạch triển khai thực hiện phong trào “TDDKXDĐSVH” huyện Trùng Khánh năm 2020, 2021.

- Các hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt trên 80 %; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; văn hóa tiêu biểu xuất sắc đạt trên 90%; xóm, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa đạt trên 60%. ■ •

- Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang theo Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Thông tư số 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ VHTTDL quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Chưa ban hành kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại các xã, thị trấn trong năm 2020, 2021 trên địa bàn huyện.

2. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về thể dục, thể thao.

2.1. Công tác tham mưu chỉ đạo, thực hiện về thể dục thể thao

Thực hiện các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở VHTTDL về công tác thể dục thể thao (TDTT) năm 2020, 2021. Phòng VHTT, Trung tâm VHTT đã tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT, phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn huyện: Thành lập các Câu lạc bộ TDTT cơ sở; Hướng dẫn toàn dân tập luyện TDTT nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật, giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Ban hành các văn bản tổ chức Đại hội TDTT các cấp và Đại hội TDTT huyện lần thứ IX năm 2021; Ban hành các văn bản tổ chức các giải thể thao của huyện năm 2020, 2021.

- Tổ chức các hoạt động TDTT; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; lựa chọn vận động viên, tập luyện và tham gia thi đấu các giải thể thao do tỉnh Cao Bằng tổ chức.

- Tổ chức các giải thể thao: Cờ tướng, Bóng chuyền hơi, Giải Việt dã “Những bước chân vì cộng đồng”,.., thiết thực chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương. Đồng thời lựa chọn các vận động viên có thành tích để thành lập các đoàn tham gia thi đấu các giải thể thao do tỉnh tổ chức đạt kết quả cao; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động TDTT; Khuyến khích thành lập câu lạc bộ TDTT theo nhóm, môn yêu thích.

Thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động TDTT đảm bảo theo đúng nội dung, đề cương, thời gian theo quy định.

*** Tồn tại, hạn chế:**

Phòng VHTT chưa tham mưu UBND huyện ban hành các chương trình, Kế hoạch:

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động, thi đấu TDTT năm 2020, 2021. Chỉ xây dựng kế hoạch cho từng sự việc để thực hiện.

- Một số điểm vui chơi giải trí tự phát chưa được khảo sát, thống kê, đề xuất phương án quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao và các điểm vui chơi giải trí, các hoạt động thể thao mạo hiểm tại một số điểm du lịch tự phát trên địa bàn huyện.

- Nội dung báo cáo còn chung chung, thiếu số liệu cụ thể (số vận động viên, số người tham gia, kết quả đạt được, số cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao...).

- Năm 2020 chưa phân công cán bộ, công chức, viên chức thực hiện công tác quản lý, theo dõi, hướng dẫn câu lạc bộ TDTT các xã, thị trấn hoạt động.

2.2. Công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở TDTT và công tác xã hội hoá về TDTT.

Phòng VH TT, Trung tâm VH TT đã cụ thể hóa các nội dung để triển khai hướng dẫn tới các xã, thị trấn; tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động thể thao; công tác phòng chống tai nạn, đuối nước cho trẻ em.

Tổ chức triển khai các văn bản cấp trên liên quan đến công tác quản lý, tổ chức thực hiện các nội dung về TDTT theo Thông tư số 01/2019/TT-BVHTTDL, ngày 17/ 01/2019 của Bộ VHTTDL về đánh giá phong trào TDTT quần chúng; các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VHTTDL.; Hướng dẫn các xã, thị trấn thành lập các câu lạc bộ TDTT hoạt động có hiệu quả.

*** Tồn tại, hạn chế:**

Huy động nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân ủng hộ trong việc tổ chức các giải thi đấu thể thao của huyện và tham gia thi đấu các giải thể thao do tỉnh tổ chức còn hạn chế; hướng dẫn các câu lạc bộ TDTT hoạt động chưa được thường xuyên.

3. Việc chấp hành các quy định của pháp luật về lĩnh vực du lịch

3.1. Công tác tham mưu ban hành các văn bản về công tác quản lý và phát triển du lịch trên địa bàn huyện

Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch năm 2020, 2021 tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo các hoạt động phát triển du lịch; Kiện toàn Ban chỉ đạo, thành lập Tổ giúp việc của BCĐ, phân công nhiệm vụ trong BCĐ phát triển du lịch của huyện; Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan được chú trọng; công tác xúc tiến quảng bá được phối hợp triển khai thực hiện.

Năm 2020-2021, Phòng VH TT đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo về phát triển du lịch trên địa bàn huyện: Nghị quyết về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, giai đoạn 2021-2025; Quyết định kiện toàn BCĐ thực hiện Nghị quyết về du lịch - dịch vụ bền vững; Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ phát triển du lịch - dịch vụ bền vững; Phân công nhiệm vụ thành viên BCĐ; Quyết định thành lập Tổ giúp việc BCĐ phát triển du lịch - dịch vụ bền vững giai đoạn 2021-2025; ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phát triển du lịch, tăng cường quản lý cơ sở lưu trú du lịch, khu, điểm, tài nguyên du lịch; thực hiện công tác phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện;

Ban hành các Kế hoạch thực hiện phát triển du lịch huyện năm 2020, 2021; Kế hoạch làm việc với các xã Đàm Thúc, Chí Viễn, Đoàn Dương về phát triển du lịch trên địa bàn huyện năm 2021;

Thực hiện tốt báo cáo định kỳ hằng năm về công tác du lịch; báo cáo theo yêu cầu của Sở VHTTDL, Báo cáo đột xuất theo nội dung, các báo cáo tổng kết giai đoạn, báo cáo theo chuyên đề về công tác du lịch.

*** Tồn tại, hạn chế:**

Chưa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HU ngày 01/3/2021 của BCH Đảng bộ huyện về phát triển du lịch - dịch vụ bền vững, giai đoạn 2021-2025.

3.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản chỉ đạo về công tác du lịch.

Phòng VH TT đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện công tác tuyên truyền các văn bản về lĩnh vực du lịch như: Luật Du lịch, các Nghị định, Thông tư, văn bản từ Trung ương đến địa phương với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể trong huyện, UBND các xã, thị trấn. Trên cơ sở đó các ngành và địa phương triển khai, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đồng thời tổ chức thông tin, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân biết thực hiện.

*** Tồn tại, hạn chế:**

- Chưa tham mưu thực hiện công tác quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh của địa phương bằng các hình thức như: Trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, clip,... để quảng bá.

- Một số nội dung tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn về đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống Covid-19 đến các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chưa được kiểm tra, giám sát công tác triển khai thực hiện. *(Theo Công văn số 2790/UBND-VX ngày 12/11/2020 của ủy ban nhân dân tỉnh về việc yêu cầu và hướng dẫn các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đăng ký và tự đánh giá an toàn Covi-19 trong tỉnh mới; Công văn số 370/SVHTTDL-QLDL ngày 13 tháng 5 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đôn đốc việc thực hiện đánh giá an toàn Covid-19 của các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh).* Dẫn đến các cơ sở lưu trú du lịch chưa tự giác thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của TW, UBND tỉnh và cơ quan chuyên môn trong công tác phòng chống dịch.

3.3. Công tác quản lý, tổ chức thực hiện về công tác du lịch

Phối hợp thực hiện công tác quản lý du lịch, phát huy giá trị Công viên địa chất non nước Cao Bằng: UBND huyện đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn và các xã có điểm du lịch, công viên địa chất toàn cầu Non nước Cao Bằng tiến hành khảo sát thực địa lập quy hoạch chỉnh trang lại các điểm Công viên địa chất; phối hợp với Ban quản lý CVĐC Non nước Cao Bằng tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức về CVĐC non nước Cao Bằng cho các xã, thị trấn, tại các trường học, triển khai nhân rộng mô hình "Câu lạc bộ cùng em khám phá CVĐC"; Trung tâm VH TT tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng của các điểm CVĐC thông qua các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương; Phối hợp thực hiện quay phim, quảng bá giới thiệu về CVĐC Non nước Cao Bằng.

*** Tồn tại, hạn chế:**

Phòng VH TT chưa tiến hành khảo sát, thống kê các điểm có tiềm năng phát triển du lịch để làm cơ sở xây dựng phương án quản lý và khai thác phát triển du lịch trên địa bàn huyện;

4. Công tác thông tin tuyên truyền.

- Phòng VH TT, Trung tâm VH TT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, địa phương.

- Hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch ở cơ sở với các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của địa phương, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp huyện.

- Hình thức tuyên truyền: Loa phát thanh địa phương; chương trình ca nhạc, tổ chức các sự kiện, xây dựng các cụm pa nô, treo băngôn,...

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đã được tiến hành thường xuyên, liên tục, bán sát các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Qua đó, ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch được nâng lên; các cấp ủy Đảng, đoàn thể, xã hội quan tâm và hiểu rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch, từng bước đưa pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT và du lịch đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý nhà nước VH TTDL trên địa bàn huyện.

* Tồn tại, hạn chế:

Việc tuyên truyền, tổ chức các hoạt động ở một số địa bàn xa trung tâm còn hạn chế. Chưa triển khai thực hiện Đề án số 19-ĐA/TU ngày 13/8/2019 của Tỉnh ủy về “Đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng, giai đoạn 2019 -2025. Chưa ban hành kế hoạch tuyên truyền Quy I, II, III, IV năm 2020, 2021.

5. Việc thực hiện công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

Phòng VH TT đã tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Đội Kiểm tra Liên ngành trong lĩnh vực Văn hóa, Thông tin, phòng, chống tệ nạn mại dâm; Kế hoạch tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện năm 2020.

Phòng VH TT chủ trì, tổ chức các đợt kiểm tra hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo trên địa bàn huyện; lập biên bản nhắc nhở các đơn vị kinh doanh đối với các biên, bảng lân chiêm vỉa hè, lòng đường; nhắc nhở các đơn vị chưa được cấp phép quảng cáo, cấp phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ du lịch, dịch vụ thể thao,..

Công tác kiểm tra hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện được tổ chức thực hiện theo từng lĩnh vực như: công tác tổ chức lễ hội tại các xã, thị trấn; kiểm tra các khu, điểm du lịch; kiểm tra các hoạt động thể dục, thể thao....

* **Tồn tại, hạn chế:**

- Đội kiểm tra liên ngành chưa quan tâm kiểm tra việc quảng cáo vật các dịch vụ sửa chữa treo trên cây, hàng rào, cột điện, trụ điện trên địa bàn huyện; Chưa tham mưu xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở có hành vi vi phạm; chưa giám sát và có biện pháp đối với các đơn vị chưa có giấy phép kinh doanh đã lập biên bản tạm dừng kinh doanh nhưng cơ sở vẫn hoạt động.

- Số lượng cơ sở dịch vụ VH TTDL, quảng cáo được kiểm tra còn ít.

III. KẾT LUẬN VỀ NỘI DUNG ĐÃ TIẾN HÀNH THANH TRA.

1. Ưu điểm

Trong năm 2020, 2021 với chức năng, nhiệm vụ được giao Phòng VH TT, Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh đã đoàn kết, khắc phục khó khăn thực hiện tham mưu giúp UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình, quảng cáo và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

Trung tâm VH TT huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến nhân dân qua hệ thống panô, băng zôn, khẩu hiệu, cổ động bằng xe ô tô chuyên dụng, tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cấp xã, thị trấn...; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham gia các hoạt động của tỉnh và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm các ngày truyền thống, các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương; góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong nhân dân, đóng góp tích cực việc ổn định tình hình chính trị, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

2. Tồn tại, hạn chế.

Bên cạnh kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như:

2.1. về lĩnh vực văn hóa, gia đình và phong trào “TĐĐKXDDSVH”.

- Chưa tham mưu UBND huyện ban hành chương trình, kế hoạch đầu tư, trùng tu, tôn tạo các di tích đã được xếp hạng cho từng giai đoạn theo chương trình trọng tâm về xây dựng tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội của huyện;

- Chưa tham mưu, đề xuất xếp hạng các di tích có thể đủ tiêu chí để xếp hạng di tích các cấp; Chưa tổ chức kiểm kê các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn huyện.

- Chưa tổ chức, triển khai thực hiện một số văn bản của Chính phủ, UBND tỉnh, Sở VH TTDL như: Luật Thư viện; Nghị định Quy định chi tiết một số Điều của Luật Thư viện; Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh về việc phân cấp, cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ

karaoke; Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn huyện;

- Chưa có Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn huyện Trùng Khánh.

- Chưa thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác 20 máy tính được trang bị từ Dự án BMGF-VN phục vụ bạn đọc; việc luân chuyển đầu sách còn hạn chế.

- Chưa ban hành kế hoạch tuyên truyền Quý I, II, III, IV năm 2020, 2021; chưa ban hành Kế hoạch thực hiện công tác gia đình huyện năm 2020, 2021;

- Chưa kiểm tra tình hình thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; kiểm tra, giám sát về công tác gia đình, công tác bình xét gia đình văn hóa tại các xã, thị trấn năm 2020, 2021.

2.2. về lĩnh vực thể dục, thể thao.

Phòng VHTT chưa tham mưu UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động, thi đấu TDTT năm 2020, 2021, chỉ xây dựng kế hoạch cho từng sự việc để thực hiện.

Một số điểm vui chơi giải trí tự phát chưa được khảo sát, thống kê, đề xuất phương án quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao tại các điểm vui chơi giải trí, các hoạt động thể thao mạo hiểm tại các điểm du lịch tự phát trên địa bàn huyện.

2.3. về lĩnh vực du lịch.

Chưa có kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03/2021/NQ-HU ngày 01/3/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển du lịch - dịch vụ bên vững, giai đoạn 2021-2025; Chưa tiến hành khảo sát, thống kê các điểm có tiềm năng phát triển du lịch để làm cơ sở xây dựng phương án quản lý và khai thác phát triển du lịch trên địa bàn huyện; Chưa tham mưu xây dựng Đề án "Phát huy giá trị di tích, di sản gắn với phát triển du lịch bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030".

Công tác xúc tiến, quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh của địa phương còn hạn chế như: Chưa có trang thông tin điện tử, các ấn phẩm, clip,...

- Một số điểm du lịch, vui chơi giải trí tự phát trên địa bàn huyện chưa được cấp phép nhưng vẫn hoạt động kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách; chưa được tuyên truyền hướng dẫn, quản lý một cách kịp thời theo quy định của pháp luật dẫn đến việc kinh doanh mạnh ai nấy làm, xảy ra các vấn đề về ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn các nguy cơ mất an toàn đến sức khỏe cho khách du lịch.

2.4. về công tác kiểm tra và xử lý vi phạm.

Công tác kiểm tra liên ngành huyện chưa quan tâm kiểm tra quảng cáo vặt các dịch vụ treo trên cột điện, trụ điện, cây, hàng rào; chưa xử phạt các cơ sở có hành vi vi phạm thuộc lĩnh vực VHTTDL và quảng cáo trên địa bàn huyện.

3. Nguyên nhân của những tồn tại.

- Cán bộ lãnh đạo đơn vị mới thay đổi vị trí công tác, tiếp cận với công việc mới nên ảnh hưởng đến công tác tham mưu, chỉ đạo việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; công tác chỉ đạo điều hành đôi khi chưa kịp thời, thiếu kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện nhiệm vụ còn kiêm nhiệm nhiều công việc và chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với các nhiệm vụ được giao.

- Biên chế quản lý nhà nước tại Phòng VH TT chưa đảm bảo với chức năng, nhiệm vụ được giao, chưa có nhân sự phụ trách công tác quản lý du lịch; ngân sách cấp cho hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình còn hạn hẹp chưa đáp ứng được các hoạt động của đơn vị; điều kiện phát triển kinh tế- xã hội của huyện còn nhiều khó khăn nên đã ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của Phòng VH TT; Trung tâm VH TT huyện.

- Năm 2020,2021 do dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ảnh hưởng đến sự nghiệp phát triển VH TTDL trên địa bàn huyện.

4. Trách nhiệm.

Những tồn tại, hạn chế nêu trên trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trước hết thuộc về Thủ trưởng và cán bộ, công chức, viên chức phòng VH TT; Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh. Trong đó, có phần trách nhiệm của Sở VH TTDL và UBND huyện Trùng Khánh trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ đối với đơn vị thuộc quyền quản lý.

IV. KIẾN NGHỊ.

1. Đối với phòng Văn hóa và Thông tin huyện Trùng Khánh.

Phòng VH TT huyện Trùng Khánh cần nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm và khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên. Rà soát, triển khai kịp thời công tác tham mưu trình UBND huyện thực hiện các văn bản chỉ đạo mang tính chiến lược của Bộ VH TTDL, UBND tỉnh, Sở VH TTDL về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình.

- Tham mưu cho UBND huyện quan tâm, đẩy mạnh đầu tư tôn tạo các di tích đã được xếp hạng, đề xuất xếp hạng các di tích đủ tiêu chuẩn để xếp hạng di tích các cấp; tăng cường công tác quảng bá các di tích, danh lam thắng cảnh của huyện; Tuyên truyền hiệu quả đến bà con nhân dân ý thức bảo vệ, bảo tồn các di tích lịch sử văn hóa, các công trình đền, miếu, các công trình kiến trúc cổ nhằm bảo tồn phát huy các giá trị di tích và đồng thời lưu giữ nét văn hóa truyền thống của nhân dân địa phương về tín ngưỡng dân gian, tâm linh cúng thờ các vị thần, Phật...cũng như phục vụ khách tham quan du lịch khi đến tham quan, trải nghiệm về vùng đất, văn hóa, con người tại địa phương.

- Tích cực tham mưu cho UBND huyện tăng cường chỉ đạo UBND các xã trên địa bàn phát huy vai trò, trách nhiệm của cán bộ văn hóa thông tin trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động sự nghiệp tại địa phương theo quy định. Phối

hợp với Trung tâm VHTT huyện rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị theo các văn bản quy phạm pháp luật đề tham mưu cho UBND huyện thực hiện đúng quy định về công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động sự nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và phong trào “TĐĐKXDĐSVH”; chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật về hoạt động quảng cáo, Karaoke, cơ sở lưu trú và hoạt động của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại địa phương.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác phát triển TDTT ở cơ sở. Chủ động xây dựng kế hoạch phát triển TDTT quần chúng và thể thao thành tích cao vào chương trình, kế hoạch hằng năm.

- Cần đưa ra giải pháp tăng cường tốt hơn công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao và các điểm vui chơi giải trí, các hoạt động thể thao mạo hiểm trên địa bàn huyện.

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021- 2025; kế hoạch phát triển du lịch từng năm của huyện; phân công nhiệm vụ cho công chức theo dõi, tham mưu, thực hiện nội dung về du lịch.

2. Đối với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện Trùng Khánh.

Nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên; phối hợp với Phòng VHTT huyện rà soát lại chức trách, nhiệm vụ được giao; thực hiện đúng chức năng là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT theo quy định của pháp luật nhằm tránh chồng chéo, bỏ sót trong công tác tham mưu và tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, TDTT, du lịch và gia đình trên địa bàn huyện.

Tổ chức, theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động thi đấu thể thao trên địa bàn đúng theo Thông tư số 09/2012/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2012 của Bộ VHTTDL Quy định về tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng; Thực hiện tốt công tác thư viện theo quy định.

3. Đối với Sở' Văn hóa, Thể thao và Du lịch Cao Bằng.

Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động văn hóa, TDTT, du lịch và gia đình đối với huyện Trùng Khánh. Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với phòng VHTT; Trung tâm VHTT nhằm nâng cao trình độ chuyên môn trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tại các địa phương.

4. Đối với ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh.

Đề nghị UBND huyện:

- Chỉ đạo, giám sát phòng VH TT; Trung tâm VH TT chấp hành nghiêm nội dung Kết luận thanh tra; có biện pháp chấn chỉnh hoạt động, khắc phục những tồn tại, hạn chế; làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân và đánh giá rút kinh nghiệm trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.

- Căn cứ tính chất, mức độ, nguyên nhân tồn tại, hạn chế, chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm, xem xét làm rõ trách nhiệm, xử lý các thiếu sót của tập thể, cá nhân có liên quan, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.

- Quan tâm hơn nữa về công tác quản lý, đầu tư tôn tạo các di tích đã được xếp hạng; bổ sung biên chế làm công tác quản lý nhà nước về du lịch cho Phòng VH TT; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, phân bổ nguồn kinh phí nhằm đảm bảo các hoạt động của đơn vị theo chức năng nhiệm vụ được giao và định mức chi cho các giải thi đấu thể thao theo quy định của HĐND (Nghị quyết số 79/2021/NQ- HĐND ngày 10/12/2021 Quy định về chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; Thông tư số 86/2020/TT-BTC ngày 26/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao).

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đối với phòng VH TT; Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh.

Trên đây là Kết luận thanh tra chuyên ngành việc thực hiện các quy định của pháp luật về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tại huyện Trùng Khánh năm 2020, 2021.

Trong thời hạn 15 kể từ ngày nhận được Kết luận thanh tra, phòng VH TT; Trung tâm VH TT huyện Trùng Khánh có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản gửi Thanh tra Sở VH TTDL về việc triển khai thực hiện các nội dung Kết luận thanh tra theo quy định ./.

Nơi nhận:

- Thanh tra tỉnh;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Trùng Khánh;
- Phòng VH TT, Trung tâm VH TT Trùng Khánh,
- Các phòng: QL VHGD, QL TDTT, QL DL Sở;
- Công Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, hồ sơ TTr Sở.



Sầm Việt An